

# NOEL

## Không có Chúa

thơ Xuân Ly Băng

*Intr.*

NO - EL Chúa đâu ở trong đền thờ Cao  
No - el Ngài nằm nơi công Đền thánh

quá đôi với Ngài Sang  
Vì Ngài đâu bằng viên đá thấp nhất

quá đôi với Ngài  
Vì tất cả Ngài giá không bằng một vòng xích

Đẹp quá đôi với Ngài không được mịn  
sắt Vì da dẻ Ngài nhăn nheo không được mịn

màng, không được mịn màng như màu sơn Bạch tuyết.

màng, không được mịn màng như nước sơn Bạch tuyết

NO-EL Ngài đang nằm ngoài hè phố  
Ngài đang đang nằm, nằm ngoài hè

NO-EL Chúa đâu ở trong đền thờ đang nằm, nằm ngoài hè

phố, mưa gió bơ vơ nghe nhạc rượu say sưa. NO-EL Chúa đâu ở trong hang

phố bơ vơ mưa gió nhạc rượu say sưa. NO-EL

đá ở dưới đáy nhà thờ Bên anh và bên tôi.

Ngài đang quỳ đó ở đáy nhà thờ Bên anh và bên tôi.

Ngài đang úp mặt ở nghĩa trang dưới chân thánh giá khi chiều

NO-EL Chúa đâu ở trong hang đá Hm

NO-EL Chúa đâu ở trong hang đá Hm

buông khóc thét khỏi cần ai thương Vì chỉ có một người thương thì đã chết

khóc thét khỏi cần ai thương Vì chỉ có một người thương

khóc thét khỏi cần ai thương Vì chỉ có một người thương

rồi còn lại bảy đứa trẻ mồ côi sau một phát súng nổ.

Đã chết đi Còn bảy đứa trẻ mồ côi. Ơ ơ ơ ơ

Đã chết đi Còn bảy đứa trẻ mồ côi Ơ ơ ơ ơ.

NO-EL Chúa đâu ở trong hang đá,

NO-EL Ngài đang chổng nạng đi trên vỉa hè

Hay Ngài đang nằm dài trên

Lê la kiếp sống mãi nghe nhạc khúc hòa bình.

chông, mỗi chuyến dịch đều nhờ đứa con côi, Mẹ nó sang sông đã  
 hơn một mùa thu rồi. Nhìn tường nhà thương phé bình màu trắng thấy  
 trắng cả cuộc đời, Cô giữ vừng nụ cười Vì không sao khóc được nữa.

NO-EL Chúa đâu ở trong đèn thờ Nếu không gặp  
 Ngài cũng không ở trong hang đá

Ngài trong tăm tối thấy Ngài trong ánh sáng. Nếu không gặp  
 trong tăm tối Sẽ chẳng bao giờ thấy Ngài trong ánh sáng.

Ngài trong nghèo khổ thấy Ngài trong cao sang. Nếu không gặp  
 trong nghèo khổ Sẽ chẳng bao giờ thấy Ngài trong cao sang.

Ngài ở dưới đất thấy Ngài cõi thiên đàng.  
 ở dưới trần, Sẽ chẳng bao giờ thấy Ngài cõi thiên đàng.

NO - EL Chúa đâu ở trong đền thờ Ta tìm  
No - el  
NO - EL No - el Ngài cũng không ở trong hang đá, Ta tìm

Ngài Và muôn năm không gặp Ngài Và muôn năm không gặp Ngài, Nếu  
Ngài Và muôn năm chẳng gặp Ngài Và muôn năm chẳng gặp Ngài

lòng ta không mở Nếu lòng ta không mở không mở cho những  
Nếu lòng ta không mở, không mở, lòng ta không mở cho những

ai thiếu ánh sáng mặt trời. Của một thế giới,  
ai thiếu ánh sáng mặt trời, Lay lút trong cõi đời u thâm Của một thế giới

Của một thế giới dư súng đạn và thiếu bánh cơm.  
Của một thế giới dư thừa đạn, thiếu nhiều bánh cơm.